



## ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

### เรื่อง แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และยกเลิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามความเห็นชอบของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้รูปแบบกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่และการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยการเปิดรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ และ ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑๖ ราย ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ดังนี้

๑. แก้ไขชื่อสกุล ของเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากสะกดชื่อสกุลคลาดเคลื่อน อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลดอนทอง จำนวน ๑ ราย

ข้อความเดิม นายปลู่วี ปุ้ยป้อม

แก้ไขเป็น นายปลู่วี นุ้ยป้อม

๒. ให้ยกเลิกเกษตรกรที่ขอลาออกจากโครงการเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอลาออก และให้ประกาศรายชื่อเกษตรกรทดแทน จำนวน ๒ อำเภอ ๒ ราย

๒.๑) อำเภอนครไทย ตำบลบ่อโพธิ์

ยกเลิก นายธรรรงค์ ยวนแห้ว

ให้ นางสุทิต สีขำ เข้าร่วมโครงการฯแทน

๒.๒) อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวัดจันทร์

ยกเลิก นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไธ

ให้ นางจันทิพ คุ่มคง เข้าร่วมโครงการฯแทน

/๓.เปลี่ยน....

๓. เปลี่ยนแปลงรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากมีโรคประจำตัวไม่สามารถทำการเกษตรได้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวัดจันทร์ จำนวน ๑ ราย

ข้อความเดิม นายโสภณ หม่นมัน

แก้ไขเป็น นางสาวณัฐชยา หม่นมัน

จึงให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามข้อความที่ปรากฏตามประกาศนี้ ส่วนอื่นที่ไม่ได้แก้ไขให้คงใช้เหมือนเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวรัตนา เสาวนียากร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก